

TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT

422, Trần Hưng Đạo,
Phan Thiết, Bình Thuận.

THƯ THÔNG BÁO

về việc cử hành Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao
nhân kỷ niệm 60 năm ngày làm phép và khánh thành Tượng Đài Đức Mẹ
(8.12.1959 – 8.12.2019)

Kính gửi: Quý linh mục và phó tế,
Quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,
Và các tín hữu Giáo phận Phan Thiết.

Anh Chị Em thân mến,

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Đức Giám mục Marcellô Piquet làm phép và khánh thành Tượng Đài Đức Mẹ núi Tàpao (8.12.1959 – 8.12.2019), tôi đã xin phép Tòa Ân Giải Tối Cao mở Năm Thánh Tàpao. Và ngày 31 tháng 8 năm 2018, Tòa Ân Giải Tối Cao, thừa lệnh Đức Thánh Cha Phanxicô, đã ban cho Giáo phận Phan Thiết chúng ta được phép cử hành **Năm Thánh Đức Mẹ kèm theo Ôn Toàn Xá** từ ngày 13.12.2018 đến ngày 13.12.2019, cùng với những điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ôn Toàn Xá này cũng được chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Cụ thể như sau:

1. Các tín hữu được hưởng Ôn Toàn Xá, mỗi khi sốt sắng tham dự các việc cử hành thánh lễ được xác định trong đơn xin mở Năm Thánh: ngày khai mạc, ngày bế mạc, các ngày 13 mỗi tháng và các ngày đặc biệt khác.
2. Các tín hữu được hưởng Ôn Toàn Xá, mỗi khi hành hương kính viếng linh địa Tàpao, cầu nguyện cho việc trung thành sống ơn gọi kitô-hữu, cầu cho các linh mục và các tu sĩ đang chăm sóc các ơn gọi, cầu cho các tổ chức bệnh vực đời sống hôn nhân gia đình, bằng việc dâng lễ và kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và lời kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria.
3. Các tín hữu đạo đức vì tuổi già, bệnh tật hoặc bị ngăn trở vì lý do quan trọng và chính đáng mà không thể hiện diện thể lý trong các cử hành Năm Thánh, vẫn có thể hưởng Ôn Toàn Xá, miễn là họ có lòng chê ghét tội lỗi, cố ý sớm hết sức chu toàn ba điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), khi họ đứng trước tượng Đức Mẹ, thông công cách thiêng liêng, dâng kính nguyện, các đau khổ và các khốn khó của cuộc đời cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.
4. Các tín hữu cũng được hưởng Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ôn Toàn Xá cùng với những điều kiện thông thường như luật định (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), mặc dù họ không thể tham dự cách thể lý vì lý do chính đáng, miễn là trong khi các lễ nghi được cử hành, họ tham dự với ý hướng ngay lành qua các phương tiện truyền hình hoặc truyền thanh.